

## **Nhà sản xuất kính an toàn của Trung Quốc cung cấp 12mm siêu trong suốt sắt thấp cực kỳ tinh khiết kính**

Kính cường lực 12mm tinh khiết rõ nét cũng là loại kính cường lực cực tím led 12mm, kính cường lực bằng sắt cao 12mm, loại kính cường độ cao vượt quá độ rõ ràng. Đây là loại thủy tinh cao cấp có hiệu năng và chức năng cao, độ truyền ánh sáng đạt trên 91,5%, nó có đặc tính lắp lánh và trong suốt, thanh lịch và duyên dáng, có tiêu đề của hoàng tử thủy tinh trong gia đình thủy tinh.

Kính cường lực thấp 12mm cũng có tất cả các màn trình diễn mà kính nổi chất lượng cao có, nó có các đặc tính cơ học, cơ học và quang học vượt trội, vì vậy nó có thể được xử lý như kính nổi chất lượng cao khác. Chất lượng và hiệu suất vượt trội khiến kính siêu rõ nét có không gian ứng dụng rộng rãi hơn và thị trường tươi sáng hơn.

### **12mm hiệu quả làm bằng thủy tinh trong suốt:**

Độ trong suốt cao: kính cường lực 12mm được làm bằng kính cường lực cực kỳ rõ ràng và độ trung thực màu sắc hiển thị sản phẩm vì chúng thực sự không có màu xanh lá cây và biến dạng của kính thủy tinh thông thường.

An ninh cao: nó có thể làm giảm chấn thương, kính cường lực sẽ trở thành những khối lập phương nhỏ khi nó bị phá vỡ.

Cao tỷ lệ nóng: Độ nguyên liệu cao độ tinh khiết, do đó việc sử dụng kính cường lực cực trắng rất cao, giảm đáng kể tỷ lệ tự nổ tỷ lệ bình thường [Kính cường lực 12mm rõ ràng](#).

Độ ổn định nhiệt tốt: Kính cường lực cực tím 12mm có thể chịu được nhiệt độ từ 250 °C đến 320 °C, annea led [Kính siêu sáng 12mm](#) Chỉ có thể chịu được 20 đến 100 °C.

### **Chi tiết kỹ thuật kính cường lực bằng sắt thấp 12mm:**

Kích cỡ tùy chọn có thể chấp nhận được, kích thước tối đa 8000mm.

Cạnh công việc: cạnh mờ, cạnh bea led, cạnh bút chì, cạnh OGEE, vẩy cạnh, cạnh ba vạch, v.v ...

Góc an toàn: góc an toàn có thể làm giảm đáng kể tổn thương của con người bằng cách tấn công.

Cutout: cắt và đo chính xác cho tất cả các loại cắt ra cho các phụ kiện khác nhau

Lỗ khoan: Đường kính lỗ phải lớn hơn độ dày của kính.

### **Ứng dụng**

Sử dụng kính cường lực trong suốt 12mm làm kính trang trí cửa hàng, nó là giải pháp lý tưởng để làm cho cửa ra vào của bạn và lắp lánh cửa hàng, để cho màu sắc thật sự tỏa sáng của sản phẩm trưng bày và logo, hành lang và các khu vực tiếp tân trở nên không bình thường của độ sáng của kính cường lực cực kỳ rõ ràng.

Kính cường lực cực kỳ rõ nét 12mm có thể làm cho nhiều lớp [Kính cường lực thấp](#), Cung cấp một cấp độ mới về chất lượng hình ảnh cho các ứng dụng kính an toàn và an toàn. Các dự án xây dựng đặc biệt như vườn thú, bể cá, hộp đựng đồ trang sức, cửa sổ bảo vệ và các trường hợp bảo tàng. Bạn sẽ có được sự rõ ràng tuyệt vời mà cũng che giấu độ dày thực sự của thủy tinh.

### **Kính 12mm cực kỳ rõ ràng:**



**12mm sắt thấp phân cách thủy tinh:**



**12mm thêm trong suốt sắt thấp kính kính tấm:**



**JIMY glass nhà sản xuất thiết bị và gói:**

